

ภาคผนวก ก.

บันทึกประกาศสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยอย่างเปิดเผย

สำนักข่าวฝรั่ง เสสรายงานข่าวของสำนักข่าววันใหม่เมื่อเร็ว ๆ หน้านี้ว่า จีนแดง ได้ประกาศให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอย่างเปิดเผย โดยผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของจีนแดงได้กล่าวปราศรัยในงานเลี้ยงรับรองที่ นายพโยม จุฬานนท์ คนไทยผู้ขายชาติ หัวหน้าองค์การบังหน้าของคอมมิวนิสต์ไทย ในบันทึก ซึ่งใช้ชื่อว่าแนวร่วมรักชาติไทย จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 3 ของการจัดตั้งองค์การบังหน้าคอมมิวนิสต์ดังกล่าว ผู้นำของจีนแดงที่กล่าวคำปราศรัยนั้นได้กล่าวอวดอ้างว่า การปฏิวัติทางวัฒนธรรมและการเมืองของจีนสามารถช่วยสนับสนุนแนวร่วมรักชาติไทย และการก่อการร้ายด้วยอาวุธของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกนั้น ปรากฏว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและการเมืองของเม้าเซตุงนั้นได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามทั่ว ๆ ไป บนดินแดนกินใหญ่จีน เศรษฐกิจของจีนแดงทรุดหนักลงจนถึงขนาดไม่สามารถจะเลี้ยงตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนชาวจีน ชาวนา และกรรมกร ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายทารุณ จึงได้พากันลุกฮือขึ้นจับอาวุธต่อต้านการปฏิวัติวัฒนธรรมของเม้าเซตุง เป็นเหตุให้เมืองอุตสาหกรรมและกลสิกรรมขนาดใหญ่ของจีนแดงหลายเมืองกลายเป็นสมรภูมิ เลือดระหว่างชาวนาและกรรมกรกับเขาวงกตอันธพาลจีนแดง เช่นที่เมืองเซียงไฮ้ กวางตุ้ง จุงกิง สันเจา พูซุน เซนยาง อันยาง และอูซัน เป็นต้น เป็นเหตุให้ผลิตผลของประเทศน้อยลง รวมทั้งการขนส่งก็หมดประสิทธิภาพไปด้วย เพราะเขาวงกตเรดการ์ดได้ยึดพาหนะตลอดทั้งรถไฟไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิวัติเสียสิ้น จึงทำให้จีนแดงผลิตโภคผลได้น้อยลง สินค้าขาออกก็ลดน้อยลงตามไปด้วย แต่ได้ส่งสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น จนไม่สามารถจะรักษาดุลย์การค้าของตนไว้ได้ นอกจากนั้นการที่จีนแดงรังควานฮ่องกงอันเป็นแหล่งหารายได้เข้าประเทศอย่างมากที่สุด ก็เป็นเหตุให้รายได้ของจีนแดงทรุดหนักลงไปอีกด้วย นับว่าเศรษฐกิจของจีนแดงได้เสียหายอย่างยับเยิน มีสิ่งบอกเหตุหลายประการแสดงว่าเศรษฐกิจของจีนแดงได้เสียหายไปอย่างมากมาย เนื่องจากผลของการปฏิวัติ

ดำรงอยู่และความเจริญของรัฐตนและกระทบกระทั่งจนถึงรัฐอื่นน้อยที่สุด สิ่งที่มีคุณค่า ดังกล่าวนี้อาจผลประโยชน์ของรัฐหรือผลประโยชน์ของชาตินั้นเอง ดังนั้นจึงอาจจะสรุปได้ อย่างง่าย ๆ ว่า นโยบายต่างประเทศก็คือผลประโยชน์ของผลประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งถ้า ผลประโยชน์ของรัฐเปลี่ยนแปลงไปแล้ว นโยบายต่างประเทศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย¹⁵ นั้นหมายความว่า รัฐทุกรัฐดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ของชาติแทบทั้งสิ้น

ในทัศนะของ คาร์ล เดอช (Karl W. Deutsch) แล้ว จุดประสงค์ของ นโยบายต่างประเทศโดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 ประการ คือ¹⁶

1. การรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
2. การส่งเสริมและป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ

สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้นำ คนสำคัญของไทยหลายคน ได้ย้ำถึงหลักการและเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศของ ไทยว่า ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลประโยชน์ของชาติ ความ ปลอดภัย สันติภาพในโลก และความเป็นอิสระ¹⁷ หลักทั้ง 4 ประการนี้นับเป็นหลักการ สำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยมาเป็นเวลานาน และจากหลักทั้ง 4 ประการนี้ อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

¹⁵ นดิมีย รัตนณี, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519), น. 53.

¹⁶ Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations,

¹⁷ กมล สมวิเชียร, "นโยบายต่างประเทศไทย," ใน หัวเลี้ยวหัวต่อของนโยบายต่างประเทศไทย, รวบรวมและจัดพิมพ์โดยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2515), น. 16.

วัฒนธรรมของเมกาเซงกือ

1. จีนแดงได้สั่งซื้อเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก เพื่อการเริ่มกิจการอุตสาหกรรมในประเทศ
2. จีนแดงจำเป็นต้องสั่งซื้อข้าวสาลีจากฝ่ายโลกเสรีปีละหลายล้านตัน
3. จีนแดงได้พยายามสะสมเงินตราระหว่างประเทศไว้เพื่อค้าขายกับประเทศตะวันตกต่อไป

ถึงนั้นการที่จีนแดงได้ประกาศให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย โดยอ้างเอาการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนมาเป็นเหตุ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นชัดได้ว่า จีนแดงได้เฝ้ามองประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตน และจะนำลัทธิทรราชย์เข้ามาทำลายความสงบสุขของประชาชนคนไทย และประเทศไทยอันอุดมสมบูรณ์ของเรา โดยมีคนไทยผู้ทรยศต่อชาติบ้านเกิดของตนเอง ได้ชักนำกำลังจากภายนอกประเทศเข้ามา เช่นว่าประชาชนไทยผู้สุจริต ก่อความไม่สงบสุขขึ้นทั่ว ๆ ไป แต่เป็นที่แน่นอนที่สุดว่าประชาชนคนไทยจะไม่ยอมให้เอกราชของชาติไทยซึ่งบรรพบุรุษของเราได้รักษาไว้ ค้ำยเลือดเนื้อและชีวิตตกเป็นสมบัติของต่างชาติเป็นอันขาด

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ วิทยสารประจำวัน ฉบับที่ 12 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2511
ชาวภาคเช้า (7.00 น.)